

ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" :: วิชาสิ่วที่หลังหอยเกลี้ยง สูตรเด็ดจาก น้ำชา ซิรณัฐ

เคล็ดลับการดูแลผิว

ซาชอบออกกำลังกาย หรือทำอะไรก็ได้ให้เหงื่อออก ซารู้สึกว่าหลังจากที่เหงื่อออกแล้ว ผิวมันดูดี เหมือนเป็นการบำรุงจากภายใน แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีทุกอย่างที่ลงผิวหน้าคือต้องดี แม้กระทั่งรองพื้นที่ใช้ ครีมหานหน้า บำรุงต่างๆ น้ำชาสิ่วขึ้นง่าย ต้องนอนเร็ว วันไหนนอนดึกหน้าจะสิ่วขึ้นทันทีไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์แค่ไหน ยาแต้มสิ่วอะไร ถ้านอนดึกก็ขึ้น หลีกเลี้ยงของมันหรือหวานเยอะๆ ซารู้สึกมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำ ควรดูแลตัวเองจากภายในก่อนดีที่สุด

ส่วน ผิว ซาเป็นสิ่วที่หลังง่ายมาก แคะโดนไวลูเลทที่ติดเวลาทำงานสิ่วก็ขึ้นแล้ว ผู้หญิงเราเวลาที่เป็นสิ่วที่หลังจะรู้สึกไม่สวย วิชาสิ่วของน้ำชาคือใช้ยาสระผมเฮดแอนด์โชว์เดอร์สูตรออริจินัลมาทาบางๆ ที่หลัง ตอนแรกก็ไม่กล้าทำ แต่ไปหาหมอใช้ยารักษาอะไรมาทาก็ไม่หาย และมีคาราทานหนึ่งมาบอกให้ลองสูตรนี้

วิชา ทาบางๆ ทั้งไว้ 1 นาที่ หลังต้องหมาดน้ำนิดนึงนะคะ จากนั้นล้างด้วยน้ำปกติ สูตรนี้จะเย็นๆ มันเหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่น่าซาชอบทำและได้ผล ไม่ถึงเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ใช้อาทิตย์ละ 3 ครั้งพอ อยาใช้ทุกวันเพราะมันทำให้หลังแห้งคะ

รู้เคล็ดลับการรักษาสิ่วที่หลังด้วยวิธีที่ง่ายมากกกก! ใครที่กำลังมีปัญหาสิ่วอยู่ดูเสร็จแล้วมุ่งหน้าไปซื้อยาสระผมที่น้ำชาเค้าแนะนำได้เลย

สวย เปรี๊ยะ แซบ น้ำชา ซิรณัฐ นักร้อง-นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่ตอนนี้ชื่อของเธอให้กลับมาพูดถึงอีกครั้งในบท โสมมิกา จาก เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ละครดังแห่งปีที่เพิ่งออกสานไปไม่นานแต่ก็ยังอยู่ในใจคนดู

เรื่องนี้ น้ำชา ได้โชว์ความสามารถด้วยการเล่นร้ายครั้งแรกและปังแจ้เกิด แต่ละครจากแต่ละตอนเก็บรายละเอียดได้ดีทำเอาคนดูอินไปตามๆ กัน นอกจากฝีมือการแสดงจะพัฒนาแล้ว ความสวยของ น้ำชา ก็เปลี่ยนไปนับวันยิ่งสวยเป๊ะและเป็นที่ยังตามอง

เรื่องหน้าก็ปัง หนูนก แพชั่นการแต่งเธอก็สวยเซ็กซี่เธอใส่จะอวดแผ่นหลังเนียนใสไร้รอยสิ่วจนน่าอิจฉาอยู่ตลอด เห็นหลังเนียนๆ แบบนี้สาวๆ รู้หรือไม่ว่าเธอเคยเป็นสิ่วที่หลังจนหมดความมั่นใจไม่กล้าใส่เสื้อผ้าโชว์หลังจนเจอสูตรเด็ดรักษาสิ่วที่หลังหายเกลี้ยง

งานนี้ไม่รอช้า Sanook! Women รีบไปกระซิบถามเคล็ดลับการดูแลผิวและวิชาสิ่วที่หลัง บอกเลยว่ารู้แล้วมีอึ้ง จะเป็นวิธีอะไรนั้น ตามมาดูกันเลย

[ขอบคุณข่าวจาก Sanook](#)